

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘๖ ๖/๑๗๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการใช้อัตราว่างเพื่อเปิดสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขอหารือเกี่ยวกับการใช้อัตราว่างในการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานจำนวนอัตราว่างและสาขาวิชาเอกที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รายงานจำนวนอัตราว่างในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ใช้ในการเปิดสอบแข่งขันฯ โดยใช้ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า สถานศึกษาที่ได้รายงานอัตราว่างเพื่อใช้ในการเปิดสอบแข่งขันฯ มีสภาพอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว จากกรณีดังกล่าว จะสามารถนำอัตราว่างไปเปิดสอบแข่งขันได้หรือไม่ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว่าสถานศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ในกรณีนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดที่ประสบปัญหากรณีดังกล่าว ขอให้รายงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ เพื่อยกเลิกการใช้อัตราว่างในการเปิดสอบแข่งขันฯ พร้อมรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มแผนอัตรากำลัง  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖